

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

V/v góp ý Dự thảo nội dung tham
muru UBND tỉnh về tăng cường
các giải pháp quản lý, khai thác,
phát triển chợ trên địa bàn tỉnh
(lần 2)

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi.

Theo nội dung đề nghị của Sở Công thương tỉnh tại Công văn số 922/SCT-QLCN ngày 04/5/2024 về việc tham gia góp ý Dự thảo nội dung tham muru UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp quản lý, khai thác, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh (lần 2); UBND thành phố có ý kiến như sau:

Ngày 22/4/2024, UBND thành phố đã có Công văn số 1460/UBND-KT góp ý nội dung Dự thảo tham muru UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp quản lý, khai thác, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên theo đề nghị của Sở Công thương đề nghị có ý kiến đối với nội dung tại Đoạn 3 Mục 1 của Dự thảo: *‘Nghiên cứu kết hợp hình thức kinh doanh chợ truyền thống gắn với du lịch tìm hiểu văn hoá, ẩm thực; chợ đêm gắn với du lịch, gắn với phát triển kinh tế đêm; phiên chợ gắn với phát triển kinh tế đêm... Trước mắt nghiên cứu thực hiện thí điểm tại các địa phương có điều kiện phát triển về du lịch như thành phố Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn. Giao UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn và các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, khảo sát vị trí, địa điểm, thí điểm loại hình chợ đêm gắn với kinh tế đêm... hoặc các phiên chợ kết hợp với phát huy các giá trị truyền thống, du lịch, văn hoá ẩm thực...phù hợp với đặc thù của từng địa phương’*; UBND thành phố có ý kiến như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có chợ Quảng Ngãi (chợ hạng 1), chợ Đầu mối nông sản, chợ Hàng Rượu (chợ hạng 2) và một số chợ dân sinh đã được đầu tư, nâng cấp kiên cố (chợ Tịnh Long, Tịnh Thiện,...) và đang dự kiến đầu tư 03 chợ trong thời gian đến (chợ Nghĩa Dũng, chợ Nghĩa An và chợ Tịnh Kỳ).

Để khai thác hiệu quả chợ truyền thống, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn, Thành phố cũng có định hướng kết hợp hình thức kinh doanh chợ truyền thống gắn với phát triển du lịch, kinh tế ban đêm,... Hiện nay, Thành phố đã thực hiện nâng cấp, cải tạo chợ Quảng Ngãi (đầu tư làm đường dẫn kết nối bằng hành lang cầu từ tầng 2 của khu chợ Tươi sống qua khu vực chợ Trung tâm

nhằm tạo tính liên thông, liên kết giữa 02 khu chợ) và đang nâng cấp, chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường xung quanh chợ Quảng Ngãi. Sau khi hoàn thành các hạng mục này, Thành phố sẽ tổ chức thí điểm “mô hình chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ” ở khu vực này.

Sau thời gian thí điểm, Thành phố sẽ đánh giá hiệu quả và áp dụng cho các chợ khác trên địa bàn.

Nay, UBND thành phố phúc đáp nội dung trên đề Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND TP;
- C, PVP, CV(KT);
- Phòng Kinh tế TP;
- Lưu: VT.KT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lâm